

วัฒนธรรมแห่งศิลปวิทยาการ ผ่านพิธีไหว้ครูคนตรีไทย



เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียจัดให้มีการเสวนาเรื่อง พิธีไหว้ครูคนตรีไทยและพิธีรับมอบให้เป็นผู้อ่านโองการพิธีไหว้ครูคนตรีไทย ในมหาวิทยาลัยมหิดล และเพลงหน้าพาทย์สำหรับพิธีไหว้ครูคนตรีไทย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อวิชาชีพนครคนตรี โดยมีอาจารย์อนันต์ สบถุภษ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม (ประธานอ่านโองการพิธีไหว้ครู) เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดยอาจารย์

วาทีตต์ ตรียอังกูร

วัฒนธรรมการบูชาเทพแห่งศิลปวิทยาการ บูชาครู และบูชาเครื่องดนตรีไทยผ่านพิธีไหว้ครูคนตรีไทย เป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ที่สำนักดนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดขึ้นหรือผู้ที่ร่ำเรียนจะได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูปีละ ๑ ครั้ง ถือเป็น การแสดงความกตัญญูตา แสดงความเคารพนับถือในพระคุณครู ทั้งครูเทพ ครูที่ยังมีชีวิตและครูผู้ล่วงลับไปแล้ว ระลึกถึงวิชาที่บูรพคณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทให้ โดยจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือกันว่าเป็นวันครู มี

ทั้งพิธีพุทธและพิธีพราหมณ์ เป็นการนำสิริมงคลมาสู่ตนด้วยพิธีการนี้

สำหรับในพิธีไหว้ครูคนตรีไทย มีผู้ที่ จะมาทำหน้าที่เป็นประธานอ่านโองการในพิธี เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ วิทยวุฒิ มีความรู้ความสามารถทางดนตรีและ ประการสำคัญ คือ ผ่านการเข้าพิธีรับมอบจากครุอาจารย์ของผู้นั้นให้เป็นผู้ที่สมควรได้เป็นผู้ประกอบพิธีบูชาครูได้อย่างถูกต้อง โดยนุ่งขาวห่มขาวอย่างพราหมณ์ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมา มีการจัดเตรียมตั้งเครื่องสังเวชนบูชาครบถ้วนบริบูรณ์ตามแบบฉบับการประกอบพิธีไหว้ครู *mahidol*

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีไหว้ครูให้นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย และสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ ๒-๔ และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.วิระพงษ์ ประชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาอาวุโส เป็นตัวแทนรับพานดอกไม้รูป เทียนจากนักศึกษาแต่ละชั้นปีภายในงานมีพิธีมอบโล่รางวัลเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ได้ผลการเรียนตลอดหลักสูตรเป็นอันดับ ๑ และ ๒ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทยและสาขาวิชารังสีเทคนิค และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้มีผลงาน และกิจกรรมดีเด่นในด้านต่างๆ ในการนี้ประธานใน

คณะเทคนิคการแพทย ม.มหิดล วรสวงศ บุษงอุบ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐



พิธีได้ทำการเจิมหนังสือเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และได้มีการประกวดพานดอกไม้ รูปเทียน โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ตัดสิน ซึ่งในปีนั้รางวัลชนะเลิศประเภทพานดอกไม้ ได้แก่ พานจากนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขา รังสีเทคนิค และรางวัลชนะเลิศประเภท

พานรูปเทียน ได้แก่ พานจากนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาเทคนิคการแพทย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วิระพงษ์ ประชญาสิทธิกุล ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา *mahidol*